

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อโครงการ		เจ้าของโครงการ
1	โครงการต้นแบบการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Organic Farming)	รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
2	โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร	ผศ.ฉันทนา วิชรรัตน์
3	โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยผลิตผักอินทรีย์	ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญาคุณ
4	โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกษตรอินทรีย์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับภาคี	ดร.ชมชวน บุญระหงษ์
5	โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทางอากาศ	รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
6	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรมะเขือเทศ	อ.ปรีชา รัตน์ง
7	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่	ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
8	โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์	ผศ.ดร.สุรัตน์ นักร้อง
9	โครงการนำร่องพัฒนาฟาร์มต้นแบบเพื่อการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์	นางแสงเดือน อินชนบท
10	โครงการระบบการเพาะเลี้ยงและการสร้าง Brand สัตว์น้ำอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน	รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
11	โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์	ผศ.ดร.ทองเดือน บัวจุม
12	โครงการจัดการองค์ความรู้และสื่อสารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้	นางจินดา จันท์
13	โครงการนำร่องการผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์	ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
14	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล	รศ.ดร.นุวัต เพ็งอ้น
15	โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพเชื้ออับสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าสำหรับเกษตรอินทรีย์	ผศ.ดร.ศุภชิตา อ่ำทอง
16	โครงการจัดทำแผนที่อินทรีย์วัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดินภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ดร.ศุภชิตา อ่ำทอง
17	โครงการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (ยุวเกษตรอินทรีย์)	อ.ชลิตดา มัชฌมบุรุษ
18	โครงการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตรอินทรีย์	ผศ.ดร.พหล ศักดิ์ละพัศน์
19	โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ GO-Eco U	นายวรุณสิริ สุจินดา
20	โครงการบริหารจัดการโครงการอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก
21	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์	นายสรเดช จันเที่ยง
22	โครงการพัฒนาร้านอาหารอินทรีย์แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU 2477 Organic Bas & Bistro)	อ.อนุวัต เชื้อเย็น
23	โครงการจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอาหารอินทรีย์	ดร.พิภัทร เขียมพิริยะกุล

	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ
24	โครงการร้านกาแฟอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU 2477 Organic Bas & Bistro)	อ.อนุวัต เชื้อเย็น
25	โครงการระบบการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยตามแบบสัจฉัยอินทรีย์โดยวิสาหกิจชุมชนเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร จ. เชียงใหม่	ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
26	โครงการต้นแบบการสร้างอาชีพเกษตรกรอินทรีย์วิถีล้านนา	ว่าที่ร้อยตรีสมบุญ ระดม
27	โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มแพะนมอินทรีย์	ผศ.ไพโรจน์ ศิลมน์
28	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและศึกษาบทบาทของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิถีในระบบเกษตรอินทรีย์	ดร.ศมาพร แสงยศ
29	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	รศ.คณูวัต เฟื่องอัน
30	โครงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จ. เชียงใหม่ ปี 2557 และ ปี 2558	ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทสาร
31	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย์"	อาจารย์อดิสร สิทธิเวช
32	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิถีเพื่อการผลิตพืชอาหารอินทรีย์	ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล
33	โครงการการศึกษาศาถนอภรณ์การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ดร.ทัตพงศ์ อวีโรชนานนท์
34	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และ application พื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2558	ดร.วาสนา วิญญรัตน์
35	โครงการระบบไบโอฟล็อก (Biofloc) กับการผลิตปลานิลอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ดร.จกมล พรหมยะ
36	โครงการตรวจรับรองมาตรฐานแปลงและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	รศ.คณูวัต เฟื่องอัน